

Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới
Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity
(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)
<http://www.congiaovietnam.net>
congiaovietnam@gmail.com
Bản tin CGVN
Chủ Đề: Chương trình Cầu Nguyện xin Ôn Bình An
Tác giả: LM Minh Anh

THƯ CHA CHÁNH XỨ



Hà Úc ngày 28/3/2020

Kính thưa Anh Chị em,

Kính chào Anh Chị em trong tình yêu của Chúa Giê-su, Mẹ Maria và thánh Giu-se.

Tình hình dịch bệnh ngày càng xấu hơn. Theo thông báo của Toà Giám Mục, kể từ 12:00 hôm nay, các Thánh Lễ đông người tham dự tạm ngưng cử hành; thay vào đó, các buổi cử hành và sinh hoạt không quá 20 người vẫn được phép, nhà thờ vẫn mở cửa cho những ai muốn đến cầu nguyện riêng. Giáo xứ chúng ta sẽ tham dự các Thánh Lễ trực tuyến và thực hiện theo hướng dẫn của Đấng Bản Quyền.

Vì thế, sau hai buổi họp khẩn sáng nay với Hội Đồng Giáo xứ và Đại diện các ban ngành, tôi gửi đến Anh Chị em một vài thông báo và hướng đi của Giáo xứ. Cộng đoàn Giáo xứ chúng ta vẫn là một cộng đoàn cầu nguyện, vui tươi và sống động. Cụ thể:

1. Tại gia đình: Các gia đình sẽ đồng loạt đọc kinh tối, kinh sáng và Lời Chúa mỗi ngày, gia đình nào chưa có Lời Chúa, sẽ có sẵn ở cửa nhà thờ, cứ mang về. Có lẽ một số gia đình chúng ta đã lo là việc này, Chúa muốn chúng ta bắt đầu lại. Ban sáng lúc 6:00, ban tối lúc 19:00, sẽ có một hồi chuông dài để bắt đầu kinh gia đình. Như vậy, lời kinh tiếng hát sẽ cất lên khắp thôn xóm, chúng ta van nài lòng thương xót Chúa, cầu nguyện cho Hội Thánh, thế giới và gia đình.

2. Tại nhà thờ ngày thường, có 4 Thánh Lễ do hai Cha cử hành với 20 người tham dự; Chúa Nhật, có 6 Thánh Lễ với 20 người tham dự. Thành phần dự lễ gồm có Quý Chức

Hội Đồng Giáo xứ gồm ban Thường Vụ và các Giáp Trưởng, Giáp Phó, Quý Chị, Quý Thầy và những ai được phép Cha Chánh Xứ để bảo đảm không quá 20 người tham dự.

3. Ngoài ra, tại nhà thờ, các Hội Đoàn không quá 20 người thay phiên nhau cử hành phụng vụ Lời Chúa và rước Mình Thánh Chúa vào các giờ không có Thánh Lễ theo sự hướng dẫn của Cha Phó, Quý Chị và Quý Thầy. Thánh Lễ và giờ cầu nguyện của các nhóm chừng 45 phút, có 15 phút để thư thái đổi phiên, được phân chia như sau:

5:00 – 5:45 Thánh Lễ, Quý Chúc, Quý Chị, Thầy và những ai được phép Cha Chánh Xứ.

6:00 – 6:45 Thánh Lễ, các em ơn gọi và những ai được phép Cha Chánh Xứ.

7:00 – 7:45 Phụng Vụ Lời Chúa, Rước lễ của các em Lễ Sinh.

8:00 – 8:45 Phụng Vụ Lời Chúa, Rước lễ của Ca Đoàn Nhỏ.

9:00 – 9:45 Phụng Vụ Lời Chúa, Rước lễ của Hiệp Hội Con Đức Mẹ (Chúa Nhật có lễ).

10:00 – 10:45 Phụng Vụ Lời Chúa, Rước lễ của Ca Đoàn Lớn và Khôi Bình.

11:00 – 11:45 Thánh Lễ của Giảng Viên Giáo Lý, Giới Trẻ và những ai được phép.

12:00 – 12:45 Phụng Vụ Lời Chúa, Rước lễ của Gia Đình Phạt Tạ.

13:00 – 13:45 Phụng Vụ Lời Chúa, Rước lễ của Legio Mariae.

14:00 – 14:45 Phụng Vụ Lời Chúa, Rước lễ của Hiền Mẫu.

15:00 – 15:45 Phụng Vụ Lời Chúa, Rước lễ của Gia Đình Phạt Tạ Lòng Thương Xót.

16:00 – 16:45 Phụng Vụ Lời Chúa, Rước Lễ của Gia Trưởng (Chúa Nhật có lễ).

18:00 – 18:30 Thánh Lễ, Quý Chúc, Quý Chị, Quý Thầy và những ai được phép.

Ngày Chúa Nhật, có thêm một lễ sáng và một lễ chiều. Về việc xưng tội, sẽ được xưng tội tập thể trước mỗi Thánh Lễ như Đức Cha cho phép từ hôm nay cho đến Chúa Nhật II Phục Sinh. Sẽ có thư hướng dẫn Tuần Thánh cho Anh Chị em. Các em làm bài tập, viết chữ đẹp và đọc sách, vẫn có thể đến nhà xứ theo giờ đã định để đổi sách đem về nhà đọc. Xin Anh Chị em rửa tay, súc họng bằng nước muối nhạt và uống nước để giữ gìn sức khỏe.

Kính chúc Anh Chị em sống yêu thương trong bình an của Chúa nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria và thánh Giu-se.

Lm. Minh Anh, Chánh Xứ, Gp. Huế



Kính thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,

Trong số những người thân của chúng ta. Không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có dùng email, hoặc đã có thể nhận được những thông tin này...

Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến thông tin này bằng email hoặc in ra, photocopy và gửi cho người thân của Quý vị. Đặc biệt xin gửi cho những ai chưa có sử dụng internet.

Xin chân thành cảm ơn

conggiaovietnam@gmail.com
<http://www.conggiaovietnam.net>

*Nguồn: Internet eMail by conggiaovietnam@gmail.com chuyển
<http://www.conggiaovietnam.net>*

*Đăng ngày Chúa Nhật, March 29, 2020
Ban kỹ thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*